



ประจำวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559 (ฉบับที่ 2)

ศาลแขวงเชียงใหม่เปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและคดีนักท่องเที่ยวในศาลแขวงเชียงใหม่



เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลแขวงเชียงใหม่จัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและคดีนักท่องเที่ยวในศาลแขวงเชียงใหม่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการในการคุ้มครองสิทธิและดำเนินกระบวนการยุติธรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอฉิม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ และนายสุพร ชลสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและคดีนักท่องเที่ยวในศาลแขวงเชียงใหม่มีอำนาจหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดหาบุคลากรซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีความสามารถและมีความเหมาะสมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยว เช่น หนวยความอาสา ล่ามภาษาต่างๆ ผู้ประนีประนอม รวมถึงเครือข่าย และผู้นำชุมชน

สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการในการคุ้มครองสิทธิและดำเนินกระบวนการยุติธรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศาลแขวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประสานงานและคุ้มครองสิทธิให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการช่วยเหลือและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวให้ดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักกระงับข้อพิพาทจะจัดการสัมมนาวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 8 The 8th ADR SYMPOSIUM (2016) เรื่อง “กฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยจำเป็นจริงหรือ”

สำนักกระงับข้อพิพาทจะจัดการสัมมนาวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 8 The 8th ADR SYMPOSIUM (2016) เรื่อง “กฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยจำเป็นจริงหรือ” เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบ 134 ปี ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ นักกฎหมาย ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้พิพากษาสมทบ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกระงับข้อพิพาท โทร. 0 2512 8498 - 9

